



# Memo

**Date:** September 26, 2022  
**To:** All priests  
**From:** Fr. Dan Ketter, JCL, judicial vicar, Metropolitan Tribunal  
**Re:** Tham gia vào quá trình xin chứng nhận phép Hôn phối vô hiệu

---

Hiện nay, Tòa Án Hôn Phối yêu cầu những người nộp hồ sơ thỉnh cầu chứng nhận phép hôn phối của họ vô hiệu, họ cần phải có và cần sự hỗ trợ của một vị đại diện bảo trợ (advocate) trong công việc này. Dựa theo yêu cầu trên, tôi nhận thấy có một số linh mục suy nghĩ rằng: khi đã có một vị đại diện bảo trợ cho công việc này, thì các linh mục không được tham gia, hoặc thậm chí có bất kỳ liên lạc nào với người thỉnh cầu. Ngược lại, Cha Xứ hay Cha Phó Xứ có một vai trò mục vụ rất quan trọng trong quá trình này.

Cha Xứ hay Cha Phó Xứ là người thích hợp nhất để giải thích Giáo Huấn của Giáo Hội về hôn nhân và bản chất của việc xin thỉnh cầu chứng nhận phép hôn phối của họ vô hiệu. Hơn nữa, các linh mục nên khuyên bảo người thỉnh cầu về sự cầu nguyện và lòng trung thực, để đảm bảo cho họ về sự gần gũi với Chúa trong tiến trình này. Quan trọng hơn, các linh mục nên thúc giục người thỉnh cầu: khi có thể, hãy thường xuyên lãnh nhận các bí tích Sám Hối và Thánh Thể để họ luôn được gắn bó với Giáo Hội.

Hầu hết các linh mục thường thích có một người đại diện bảo trợ cho người thỉnh nguyện trong việc chuẩn bị hồ sơ xin chứng nhận phép hôn phối của họ vô hiệu. Tuy nhiên, những linh mục nào có thời gian và lòng quan tâm, đều có thể đảm nhận công việc này. Trong lúc làm công việc này, linh mục không nên điền vào trang cuối cùng của hồ sơ, đơn kiện tư pháp, vì đơn này phải được hoàn tất với sự tham vấn của người đại diện bảo trợ và có chữ ký của người đó. Do đó, nếu một linh mục có hỗ trợ cho người thỉnh cầu trong việc chuẩn bị hồ sơ, xin phải luôn luôn giới thiệu người thỉnh cầu đến một người đại diện bảo trợ để xem xét toàn bộ đơn từ, hoàn tất các mẫu đơn và nộp hồ sơ cho Tòa Án Hôn Phối.

Nếu quý Cha có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, xin vui lòng liên lạc với tôi qua điện thoại 404-920-7506, hoặc điện thư [dketter@archatl.com](mailto:dketter@archatl.com).